



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 57 /2551

เรื่อง การให้เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อการวิจัย การทำศนศึกษาดูงาน และ
สมทบการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์
หรือ ภาคฤดูร้อน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2551 เห็นชอบการให้เงิน
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อการวิจัย การทำศนศึกษาดูงาน และสมทบการจัดซื้อเครื่อง-
คอมพิวเตอร์ สำหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือ ภาคฤดูร้อน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะวิทยาศาสตร์
และหลักสูตรกำหนด คณะวิทยาศาสตร์ จึงประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงาน
วิชาการเพื่อการวิจัย การทำศนศึกษาดูงาน และสมทบการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือภาคฤดูร้อน ดังนี้

1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะวิทยาศาสตร์(ฉบับที่ 57/2551) เรื่อง การให้เงิน
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อการวิจัย การทำศนศึกษาดูงาน และสมทบการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือภาคฤดูร้อน”

2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป

3 ในประกาศนี้

คณะ	หมายถึง	คณะวิทยาศาสตร์
คณบดี	หมายถึง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	หมายถึง	คณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาประจำ คณะของคณะ วิทยาศาสตร์
นักศึกษา	หมายถึง	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือภาคฤดูร้อน

4 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

4.1 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา สนับสนุนการทัศนศึกษาดูงาน

คนละ 15,000.- บาท

4.2 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สนับสนุนการนำเสนอผลงาน

วิชาการเพื่อการวิจัย และการทัศนศึกษาดูงาน (สำหรับนักศึกษาที่ทำการค้นคว้าอิสระ คนละ 15,000.- บาท และนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ คนละ 20,000.- บาท)

4.3 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการนำเสนอผลงาน

วิชาการเพื่อการวิจัย และการทัศนศึกษาดูงาน คนละ 5,000.- บาท และสมทบการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ คนละ 5,000.- บาท

5 ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่ปัญหาการตีความตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2551



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์